

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

ผู้รับซื้อหุ้น	: บริษัท ชิทริน เวเนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd (รวมเรียกว่า “ผู้รับซื้อหุ้น”)
ผู้มีสิทธิขายหุ้น	: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีลักษณะดังนี้ (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัท และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”)</li> <li>2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท และ</li> <li>3. ได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น และส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด</li> </ol>
หลักทรัพย์ที่รับซื้อ	: หุ้นสามัญของบริษัท
ราคารับซื้อ	: ราคาหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติอนุมัติการควบบริษัทตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (“ราคารับซื้อ”)
จำนวนหุ้นที่จะรับซื้อ	: ไม่เกินจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เงื่อนไขในการรับซื้อหุ้น	: ผู้รับซื้อหุ้นสงวนสิทธิในการเพิกถอนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับซื้อหุ้นไม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเริ่มต้นระยะเวลาการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้รับซื้อหุ้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน</li> <li>2. การซื้อหรือการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือ</li> <li>3. มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือคาดได้โดยเหตุผลอันสมควรว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสถานะหรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้รับซื้อหุ้น</li> </ol>

<b>ตัวแทนในการรับซื้อ</b>	:	ผู้รับซื้อหุ้นจะแจ้งรายละเอียดในเอกสารการรับซื้อหุ้นต่อไป
<b>ระยะเวลาการรับซื้อหุ้น</b>	:	<p>ผู้รับซื้อหุ้นจะแจ้งระยะเวลาการรับซื้อหุ้นให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้รับซื้อหุ้นจะดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านภายหลังจากที่บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565</p>
<b>วิธีการชำระเงิน</b>	:	ผู้รับซื้อหุ้นจะแจ้งรายละเอียดในเอกสารการรับซื้อหุ้นต่อไป